



สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน  
*Office of Economic and Financial Affairs, Washington DC*

## รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐ

<http://oefa.thaiembdc.org>  
e-mail: [oefa@thaiembdc.org](mailto:oefa@thaiembdc.org)

วันที่ 25 ตุลาคม 2560

### ประธานาธิบดีทรัมป์ ยืนยันนโยบายปฏิรูปภาษีไม่กระทบโครงการออมเงินสำหรับใช้ในวัยเกษียณ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมายืนยันว่า นโยบายปฏิรูปภาษีที่ตนเสนอ จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการ "401(k)" ซึ่งเป็นโครงการออมเงินระยะยาวจนกระทั่งเกษียณอายุและสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ และเป็นประโยชน์ต่อชาวอเมริกันมากกว่า 50 ล้านคน หลังมีกระแสข่าวว่า คณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์อาจพิจารณาปรับแก้รายละเอียดของแผนการเงินดังกล่าว โดยลดจำนวนเงินรายได้ก่อนหักภาษีที่แรงงานชาวอเมริกันสามารถนำไปสะสมเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อการเลี้ยงชีพในวัยเกษียณ

ทั้งนี้ แหล่งข่าวจากสภาองค์กรธุรกิจ พรรครีพับลิกันเตรียมเปิดเผยร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีภายในวันที่ 1 พ.ย. ซึ่งจะมีขึ้นหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะทำการลงมติในวันพฤหัสบดีนี้ต่อแผนงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาจากวุฒิสภาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

### ผู้นำสหรัฐฯ และสิงคโปร์ แลกการันต์ร่วม หลังเป็นสักขีพยานเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบินโบอิงมูลค่าเกือบ 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนาย Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้กล่าวแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนร่วมกันหลังจากที่ได้หารือเป็นการส่วนตัว ณ ทำเนียบขาว และร่วมเป็นสักขีพยานในการที่สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เซ็นสัญญาซื้อเครื่องบินจากบริษัทโบอิง รวมมูลค่าเกือบ 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวชื่นชมพัฒนาการของสิงคโปร์นับตั้งแต่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี Lee Kuan Yew และยกย่องนโยบายการค้าของสิงคโปร์ว่า มีความเป็นธรรมและเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน นอกจากนี้ยังกล่าวชื่นชมว่าการดำเนินกฎหมายและการคุ้มครองทรัพย์สินระหว่างประเทศของรัฐบาลสิงคโปร์นั้น มีส่วนสำคัญที่ทำให้สิงคโปร์สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากภาคธุรกิจ และประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวอีกด้วยว่า การทำสัญญาซื้อขายในครั้งนี้สามารถสร้างงานในสหรัฐฯ ได้ถึง 70,000 ตำแหน่ง ด้านนาย Lee Hsien Loong กล่าวว่า การทำสัญญาดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯและสิงคโปร์นั้นมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านการค้าการลงทุน และความร่วมมือทางการทหาร และสิงคโปร์พร้อมให้คำมั่นที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ผู้นำทั้งสอง ได้ยืนยันในคำมั่นสัญญาที่จะรับมือกับภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์และซีปนารุจากเกาหลีเหนือ และสนับสนุนเสรีภาพการเดินทางเรือในบริเวณทะเลจีนใต้

## กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ คาดตลาดแรงงานสหรัฐมีแนวโน้มจ้างงานเพิ่มขึ้น 11.5 ล้านงาน ในช่วง 10 ปีข้างหน้า

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ได้เปิดเผยรายงานว่า การจ้างงานในสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก 11.5 ล้านงานในช่วงปี 2559 – 2569 โดยเพิ่มขึ้นจาก 156.1 ล้านงาน เป็น 167.6 ล้านงาน มีการขยายตัวร้อยละ 0.7 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวเร็วกว่าในช่วงปี 2549 – 2559 ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี ทั้งนี้คาดว่าจะมีบริการในอุตสาหกรรม health care และอาชีพที่เกี่ยวข้องจะมีการขยายตัวมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความต้องการบริการทางด้านสุขภาพอนามัยปรับตัวเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้รายงานยังระบุว่ากำลังแรงงานจะยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง และแรงงานมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรวมถึงมีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ประชากรสูงอายุจะส่งผลให้อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานโดยรวมลดลง ตั้งแต่ปี 2559 – 2569

## ดัชนี Markit PMI รวมภาคการผลิตและบริการของสหรัฐฯ เดือนต.ค. แต่ระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 IHS Markit ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือนต.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 55.7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน จากระดับ 54.8 ในเดือนก.ย. ทั้งนี้ดัชนีอยู่สูงกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่า ภาคธุรกิจของสหรัฐฯ ยังคงมีการขยายตัว

สำหรับในเดือนต.ค. ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น อยู่ที่ 54.5 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน จากระดับ 53.1 ในเดือนก.ย. โดยได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ส่วนดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องต้น อยู่ที่ 55.9 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 55.3 ในเดือนก.ย.

## ตลาดเงินตลาดทุนในสหรัฐฯ

- ดัชนีหลักทั้งสามในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ต่างปิดตลาดเพิ่มขึ้น โดยได้แรงหนุนจากการประกาศผลประกอบการที่ดีเกินคาดของหลายบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะบริษัท 3M และ Caterpillar นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากเปิดเผยตัวเลขดัชนี Markit PMI รวมของสหรัฐฯ ที่แต่ระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน

Market Data	Last	Day's change
<b>ตลาดหุ้น</b>		
S & P 500	2,569.13	+0.16%
DJ Industrials	23,441.76	+0.72%
Nasdaq Comp	6,598.43	+0.18%
<b>ตลาดพันธบัตร</b>		
US 2 yr Treas Bd (Yield)	1.60%	+1.27%
US 10 yr Treas Bd (Yield)	2.42%	+1.68%
<b>ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน</b>		
EUR/USD	1.1764	+0.12%
USD/JPY	113.91	+0.42%

Data Note: ข้อมูลตลาดพันธบัตรจาก US Treasury Department ณ 16.00 น. U.S. Eastern Time  
ข้อมูลตลาดหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนจาก Wall Street Journal ณ 16.00 น. U.S. Eastern Time